

18. การประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (หมวดเงินอุดหนุน และหมวดเงินรายได้)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน	ตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง	วัน เวลา สมัคร	สถานที่สมัครสอบ
<p>คณะสัตวแพทยศาสตร์ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก</p>	<p>สัตวแพทย์ P7 (จำนวน 4 อัตรา)</p> <p>อัตราเลขที่ 1038 , 12124 ปฏิบัติงาน ณ แผนกอายุรกรรม ประกอบด้วย หน่วยอายุรกรรม หน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หออภิบาลสัตว์ป่วยวิกฤต และปฏิบัติงานในห้องยา</p> <p>อัตราเลขที่ 12087, 12003 ปฏิบัติงาน ณ แผนกศัลยกรรม</p>	<p>1. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้</p> <p>1.1 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์</p> <p>1.2 ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคที่กำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย</p> <p>1.3 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน</p> <p>1.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง</p> <p>1.5 ไม่เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ</p>	<p>วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2560</p>	<p>www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline และสอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยกรเจ้าหน้าที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันและเวลาทำการ (08.00 น. - 17.00 น.) โทร. 0-2218 9773</p>

หน่วยงาน	ตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง	วัน เวลา สมัคร	สถานที่สมัครสอบ
		<p>1.6 ไม่เคยถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออกตามข้อบังคับนี้ หรือไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ไล่ออก หรือเลิก สัญญาปฏิบัติงาน เพราะกระทำผิดวินัยร้ายแรง ตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศอื่นใดที่ใช้ บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ</p> <p>1.7 ไม่เคยถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจาก ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ บริษัทเอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ</p> <p>1.8 ไม่เคยกระทำการทุจริตในการสอบหรือการ คัดเลือกเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐ</p> <p>1.9 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี2.</p> <p>คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง</p> <p>2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาส่วแพทยศาสตรบัณฑิต</p> <p>2.2 ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ได้แก่ TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP หรือ IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร ดังนี้</p> <p>2.2.1 กรณีเป็นบุคคลภายนอก ต้องมีผลคะแนน การสอบขั้นต่ำ ดังนี้</p> <p>TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน หรือ</p> <p>CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน หรือ</p> <p>CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน หรือ</p>		

หน่วยงาน	ตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง	วัน เวลา สัปดาห์	สถานที่สมัครสอบ
		<p>IETS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน</p> <p>2.2.2 กรณีเป็นผู้ปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีสถานภาพข้าราชการ/ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ/ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ/พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานวิสามัญ/พนักงาน รปภ. รับพิจารณาทุกระดับคะแนน</p> <p>2.3 ต้องมีใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์</p> <p>2.4 ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ทางคลินิก เช่น ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์ หรือมีประสบการณ์ในการรักษาสัตว์เลี้ยงไม่น้อยกว่า 1 ปี</p> <p>2.5 ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร</p> <p>ความรู้ความสามารถ <u>ความรู้ (Knowledge)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - กระบวนการทำงานของสัตวแพทย์ - มาตรฐานสัตวแพทย์ในการปฏิบัติการทางการรักษา - ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี - อ่านเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดี <p><u>ทักษะ (Skill)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ทักษะในการปฏิบัติการทางการรักษา - ทักษะการใช้เครื่องมือวัสดุ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ 		

หน่วยงาน	ตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง	วัน เวลา สัปดาห์	สถานที่สมัครสอบ
		<p><u>ความสามารถด้านความคิด/บุคลิกภาพ (Mental Abilities/Personalities)</u></p> <ul style="list-style-type: none">-การให้บริการ-มนุษยสัมพันธ์-การสื่อสาร-การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า-ความละเอียดรอบคอบ/ช่างสังเกต-ความรับผิดชอบ		